
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมตาบง 
การประชุมสภาสามัญ  สมัยที่ 2/2562 

ครั้งที่  1/2562 
วันที ่  13  พฤษภาคม   พ.ศ.2562 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมตาบง 
_________________ 

ผู้มาประชุม 
 1.  นายไพบูลย์    กล้ากสิการณ์  ประธานสภา อบต.ชุมตาบง 
 2.  สิบตรีสถิตย์  สิงห์ค าหาญ                 รองประธานสภาฯ อบต.ชุมตาบง 
 3.  นายสมชาย    สาคร   สมาชิกสภา อบต.ชุมตาบง  หมู่ที่  1 
 4.  นายวิเชียร     คงป่า   สมาชิกสภา อบต.ชุมตาบง  หมู่ที่  1 
 5.  นายวิไล        พรหมพิทักษ์  สมาชิกสภา อบต.ชุมตาบง  หมู่ที่  2 
 6.  นายชุมพล   ค าฝอย   สมาชิกสภา อบต.ชุมตาบง  หมู่ที่  3 
 7.  นายจ าปี  วังคีร ี   สมาชิกสภา อบต.ชุมตาบง  หมู่ที่  3 
 8.  นายสมบุญ    ศรีบุญเรือง  สมาชิกสภา อบต.ชุมตาบง  หมู่ที่  4 
 9.  นายค าพูน  พรมมาก  สมาชิกสภา อบต.ชุมตาบง  หมู่ที่  5 
 10. นายปริญญา  สีไสลา   สมาชิกสภา อบต.ชุมตาบง  หมู่ที่  5 
 11. นายพิทักษ์  สุขหุ้ม   สมาชิกสภา อบต.ชุมตาบง  หมู่ที่  6 
 12. นายถาวร  หงษ์ห้อย  สมาชิกสภา อบต.ชุมตาบง  หมู่ที่  7 
 13. นายหนูแพง  บุญประคม  สมาชิกสภา อบต.ชุมตาบง  หมู่ที่  7 
 14. นายฤทัย  ทัพที   สมาชิกสภา อบต.ชุมตาบง  หมู่ที่  8 
 15. นายสนธยา  ภูมิภู   สมาชิกสภา อบต.ชุมตาบง  หมู่ที่  9 
 16. นายสมาน  กิตติพงษ์  สมาชิกสภา อบต.ชุมตาบง  หมู่ที่  10 
 17. นายประเสริฐ จันทศรี   สมาชิกสภา อบต.ชุมตาบง  หมู่ที่  10 
 18. นางค าตัน  อยู่สุภาพ  สมาชิกสภา อบต.ชุมตาบง  หมู่ที่  11 
 19. นายจ าปา  วังคีร ี   สมาชิกสภา อบต.ชุมตาบง  หมู่ที่  11 
 20. นายไสว  วงค์ค าแก้ว  สมาชิกสภา อบต.ชุมตาบง  หมู่ที่  12 
 21. นายประเดิม  แก้วแสน  สมาชิกสภา อบต.ชุมตาบง  หมู่ที่  12 
          22. นายสมชาย             วิมลโสภารัตน์              เลขานุการสภา อบต.ชุมตาบง 

ผู้ไม่มาประชุม 
 - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.   นายอวยชัย   มหัฆฆพงษ์                 นายก อบต.ชุมตาบง 
 2.   นายสงกรานต์   หิริพงษ์   รองนายก อบต.ชุมตาบง 
 3.   นางสาวสุภาภรณ์   ศรีสมเภา  เลขานุการนายก อบต.ชุมตาบง   ประชุมจังหวัด 
           4.   พันจ่าเอกปราศัย   แป้นเมฆ             รองปลัด อบต.ชุมตาบง 
           5.   นายมานะ             จันทร์สา                     ผู้อ านวยการกองช่าง 
 
 
 
                        /เริ่มประชุม.... 
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เริ่มประชุมเวลา    09.30  น. 
นายไพบูลย์ กล้ากสิการณ์   - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมตาบง  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม              

ขึ้นจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย เสร็จเรียบร้อยกล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายไพบูลย์  กล้ากสิการณ์   - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมตาบง ได้กล่าวเปิดประชุมว่า การประชุม

ในวันนี้เป็นการประชุมสภาสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่  1/2562  โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุมตามหนังสือแจ้งให้เข้าร่วมประชุม  พร้อมทั้งแนบส าเนารายงานการประชุมครั้ง
ที่แลว้จัดส่งให้แก่กรรมการตรวจรายงานการประชุมทั้ง   สามท่านด้วยแล้ว  ซ่ึง
รายละเอียดต่าง ๆ มีอยู่ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว 

สมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า  ส าเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  คือการประชุมสภาวิสามัญ                     

สมัยที่  1  ครั้งที่  1/2561  เมื่อวันที่  25  มีนาคม  2562  ขอให้เลขานุการสภาฯอ่าน
รายงานการประชุมครั้งที่แล้วเพ่ือให้สมาชิกสภาฯพิจารณารับรอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ประธานฯ                             ก่อนการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
                                         ขอสอบถามกรรมการตรวจรายงานการประชุมทั้ง 3  ท่าน พร้อมผลการรับรองดังนี้ 
                                         นายวิไล  พรมพิทักษ์  กรรมการตรวจรายงานการประชุม  ขอรับรอง 
                                         นายปริญญา  สีไสลา   กรรมการตรวจรายงานการประชุม  ขอรับรอง 
                                         นาจ าปา     วังคีรี       กรรมการตรวจรายงานการประชุม  ขอรับรอง 
 
ประธานฯ                            ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
มติที่ประชุม                          รับรองรายงานการประชุม       20      เสียง 
                                        ไม่รับรอง                                    ไม่มี 
                                        งดออกเสียง                          2     เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3     เรื่อง ขอความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                                     
(พ.ศ.2561-2564) ครั้งท่ี 4 

ประธานฯ              ให้นายกชี้แจง  

นายกฯ                 มอบหมายให้รองปลัดชี้แจงโครงการที่ขอความเห็นชอบ 

พันจ่าเอกปราศัย   แป้นเมฆ รองปลัดฯ ชี้แจงการขอความเห็นชอบ ตามรายละเอียดโครงการพัฒนาฯตามเอกสารที่
สมาชิกสภาฯทุกท่านมีอยู่จ านวน เอกสาร 76 แผ่น  (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)        เพิ่มเติมครั้งที่ 4  
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่  1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  หน้าที่1-34 จ านวน 121 โครงการ 
                                                        2.การส่งเสริมการลงทุน(ท่ีพิมพ์หน้าที่33-35 จ านวน  8  โครงการ 
                         โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

-แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน    จ านวน 3 โครงการ 
                                                              -แผนงานสังคมสงเคราะห์              จ านวน 3 โครงการ 
                                                              -แผนงานการศึกษา                      จ านวน 9 โครงการ 
                                                              -แผนงานศาสนา ฯ              จ านวน 2 โครงการ 
          /โครงการตามยุทธศาสตร์.... 
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                          โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ 
                                                              -แผนงานอุตสาหกรรม               จ านวน 1 โครงการ 
                                                              -แผนงานการรักษาความสงบ      จ านวน 4 โครงการ 
                                                              -แผนงานการเกษตร       จ านวน 5 โครงการ 
                          โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างธรรมาภิบาลฯ 
                                                              -แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน    จ านวน 31 โครงการ 
                                                              -แผนงานบริหารงานทั่วไป              จ านวน 12 โครงการ 
และรองปลัดฯได้อธิบายขั้นตอนการแก้ไขเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปีพอสมควร 

ประธานฯ  สอบถามมีผู้ใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ขอเชิญเสนอได้เลย 

นายสมชาย สาคร   ส.อบต.หมู่ที่1 ขอแก้ไขหน้าที่ 28 ข้อที่99 ความกว้างจาก 4 เมตร งบประมาณ 82,000 บาท 
ขอแก้เป็นความกว้าง 5 เมตร งบประมาณ 110,000 บาท  

ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดคัดค้าน สมควรให้มีการแก้ไขได้ 

นายจ าปี วังคีรี  ส.อบต.หมู่ที่3 ล าดับที่32 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางสายทอง-บ้านนายทรงวิทย์ 
หมู่ที ่3 ขอให้แกไขท าในปี พ.ศ.2562 ด้วย  

สมาชิกสภาฯ  เห็นชอบให้แก้ไขได้ 

นายปริญญา สีไสลา  ส.อบต.หมู่ที่ 5ขอแก้หน้าที่32 ข้อ115 แก้จากหมู่ท่ี 6 เป็นหมู่ที่ 5 

ประธานฯ  สอบถามหมู่ที่6 มีการแก้ไขไหม 

นายพิทักษ์ สุขหุ้ม ส.อบต.หมู่ที่6   แจ้งว่าไม่มีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเห็นชอบตามเสนอของหมู่ที่ 6 

ประธานฯสอบถามหมู่ที่ 7  ตามเอกสารที่มีมีการแก้ไขในหมู่ที่ 7 เพ่ิมเติมหรือไม่ 

นายถาวร หงส์ห้อย ส.อบต.หมู่ที่7 ขอยืนตามเสนอไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

ประธานฯสอบถามหมู่ที่ 8  มีการแก้ไขอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

นายฤทัย ทัพที ส.อบต.หมู่ที่ 8  แจ้งว่าไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเห็นชอบตามเสนอของหมู่ที่ 8 

ประธานฯ    สอบถามหมู่ที่ 9 

นางสนธยา ภูมิภู ส.อบต. หมูท่ี่9  สอบถามลานตาก หมู่ที่ 9 เป็นสถานที่เดียวกันหรือไม่  

นางสาวพิมพ์ใจ วงค์ค าแก้ว  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯตอบผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9 เป็นผู้น าเสนอผ่านกรรมการพัฒนา อบต. 

นางสนยา ภูมิภุ  ส.อบต.หมู่ที่9  ได้ประสานผู้ใหญ่ส ารอง บึงยาว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 แล้วไม่ขอแก้ไข เห็นชอบตามเสนอ
ของหมู่ที่ 9 

ประธานฯสอบถามหมู่ที่10  มีการแก้ไขหรือไม่ 

นายสมาน กิตติพงษ์  ส.อบต.หมู่ที่ 10 เห็นชอบตามเสนอไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

ประธานฯสอบถาม หมู่ที่ 11  มีการแก้ไขหรือไม่ 

 

          /นายจ าปา  วังคีรี.......... 
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นายจ าปา วังคีรี ส.อบต.หมู่ที่ 11  ขอแก้ไข หน้าที่ 5 ข้อที่ 16 แก้ไขเป็นปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จากข้อความเดิม 
ปรับปรุงระบบกรองน้ าประปา ข้อที่17 จากคลองยาง แก้ไขเป็น คลองหินแห่ 

                                          ข้อที่ 98 จากคลองยาง แก้ไขเป็น คลองหินแห่ 
                                          ข้อที1่18 จากนายประสิทธิ์ ฤกษ์ดี แก้ไขเป็น นายสะอาด  ชูพินิจ 
ประธานฯ   สอบถามหมู่ที่ 12 มีการแก้ไขหรือไม่ 
นายประเดิม แก้วแสน ส.อบต.หมู่ที่ 12  ขอแก้ไขหน้าที่27 ข้อที่97 แก้ข้อความเดิม 1.00 เมตรแก้เป็น 2.00 เมตร 

งบประมาณ  400,000 บาท 

ประธานฯ   แจ้งครบทัง้  12 หมู่แล้วมีใครขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ 

นายจ าปี  วังคีรี ส.อบต.หมู่ที่3  ขอแก้ไขข้อ89 หน้าที่25 ข้อความเดิม ซ่อมแซม ขอแก้ไขเป็นปรับปรุง 
นายปริญญา สีไสลา ส.อบต.หมู่ที่ 5 ขอแก้ไขข้อ 78 หน้าที่ 22 ข้อความเดิม หนูทอน แก้เป็น หนูทร 
ประธานฯสอบถาม มีการแก้ไขอีกหรือไม่ 
สมาชิกสภาทุกท่าน ไม่มีใครขอแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานฯ  ขอความเห็นชอบแก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ครั้งที ่ 4   นี้ 
ผลการเห็นชอบ     เห็นชอบ       20 เสียง 
                        ไม่เห็นชอบ        ไม่มี 
                        งดออกเสียง     2 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. จากถนนใหญ่ ถึงบ้านนายมนัส 
เรืองพูล หมู่ที่ 1  บ้านหนองจิกทรายมูล (ข้อบัญญัติ ปี 2562) 
ประธานฯ ให้นายกชี้แจง 
นายก อบต.ชุมตาบง ให้ ผอ.กองช่างชี้แจงแทน 
นายมานะ  จันทร์สา  ผอ.กองช่าง ชี้แจงตามเอกสารใบขอแก้ไข (วาระที่ 4) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ ตามเอกสารใบขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
 

 
                                                                                                                /นายสมชาย  สาคร.... 
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นายสมชาย สาคร  ส.อบต.หมู่ที่ 1 สอบถามค่าท่อใช้งบจากท่ีใด 

ผอ.กองช่างตอบ  ได้พูดคุยกับชาวบ้านที่มีทางข้ามรางระบายน้ าแล้วชาวบ้านยินดีที่จะซื้อเองเพราะถ้าคิดค่าท่อ
ข้ามระยะทางรางก็จะสั้นลง ประกอบกับบางคนจะไม่มีขอบเขตในการวางท่อทางข้าม ได้
ส ารวจได้พูดคุยแล้วชาวบ้านเข้าใจ 

ประธานฯ ไม่มีผู้ใดสงสัยอีกผมขอมติในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหมู่ที่ 1 
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 

มติที่ประชุม   อนุมัติให้แก้ไขได้         20   เสียง 
                  ไม่อนุมัติ                         ไม่มี 
                  งดออกสียง                  2   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.สายภายในหมู่บ้าน หมู่
ที7่ บ้านชุมตาบงหนึ่ง (จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1 ) 

ประธานฯ  ให้นายกชี้แจง 

นายอวยชัย มหัฆฆพงษ์ นายก อบต. ให้ ผอ.กองช่างชี้แจง 

นายมานะ จันทร์สา ผอ.กองช่าง      ชี้แจงตามเอกสารใบขอแก้จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562  
 
 

 
 
 
                   /ประธานฯ............. 
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ประธานฯ  ให้ สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 ชี้แจง 

นายหนูแพง บุญประคม ส.อบต.หมู่ที่ 7 ชี้แจงว่ามีความจ าเป็นที่ต้องขอแก้ไข  ตามที่มโีครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7   เพ่ือให้ประชาชนที่มีโครงการผ่าน  มีทางข้ามเข้า-ออกบ้าน
ได้สะดวกไม่เดือดร้อนเห็นว่าควรอนุมัติให้มีการขอแก้ไขตามเอกสารที่ขอแก้ไข 

ประธานฯ   ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม    อนุมัติให้แก้ไขได้       20   เสียง  
                  ไม่อนุมัติ                       ไม่มี 
                  งดออกเสียง               2  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานฯ  มีผู้ใดเสนอในวาระนี้ขอเชิญ 

นายวิไล  พรหมพิทักษ์ ส.อบต.หมู่ที่ 2  สอบถามนายกเรื่องที่จะให้สมาชิกสภาฯ ไปอบรมวันที่ 17-19 พฤษภาคม 
2562 นี้ 

สมาชิกสภาฯ  ได้มีการปรึกษากันพอสมควร 

ประธานฯ  ให้เลขาฯสรุป  ผู้ที่จะไปอบรมมีผู้ใดบ้าง 

เลขานุการสภาฯ  สรุปผู้ที่ไปอบรม 1.นายถาวร  หงส์ห้อย 
                                          2.นายหนูแพง บุญประคม 
                                          3.นางค าตัน  อยู่สุภาพ 
                                          4.นายประเดิม แก้วแสน 
                                          5.นายสมาน  กิตติพงษ์ 
                                          6.นางสนธยา  ภูมภู   
                                          7.นายไพบูลย์  กล้ากสิการณ์ 
                                          8.นายวิไล  พรหมพิทักษ์ 
                                          9.สิบตรีสถิต สิงห์ค าหาญ 
                                         10.นายไสว  วงค์ค าแก้ว 
                                         11.นายชุมพล ค าฝอย 

ประธานฯ       มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ 

นายจ าปา วังคีรี ส.อบต.หมู่ที่ 11 ให้เร่งรัดซื้อ-จ้าง โครงการที่จ่ายขาดเมื่อ 25 มีนาคม 2562  ด้วย 

นายฤทัย ทัพที  ส.อบต.หมู่ที่ 8  ถามการเบิกจ่ายคลองสวยน้ าใส  โครงการประปาหมู่ที่8 จัดซื้อ-จัดจ้างไปถึงขั้นตอน
ไหนแล้ว 

นายปริญญา สีไสลา ส.อบต.หมู่ที่ 5 สอบถามโครงการ ถนน คสล.จากร้านขายของเก่า – นานายเที่ยงขอหน่วยงานไหน
ท าแน่ 

นายจ าปี วังคีรี ส.อบต.หมู่ที่ 3  ขอให้เร่งพิจารณาจ่ายขาดครั้งที่ 2 ปี 2562 ด้วย มีบางหมู่บ้านเดือดร้อนยังไม่ได้รับ
การช่วยเหลือให้ทันท่วงที การปรับแผนวันนี้ก็พิจารณาเห็นชอบแล้ว ประกาศใช้ได้
ทันที 

นายสมชาย สาคร   สอบถามเรื่องศูนย์เด็กเล็กบ้านตลิ่งสูง 

                       /นายอวยชัย  มหฆัฆพงษ์.... 
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นายอวยชัย มหัฆฆพงษ์ นายก อบต. ชุมตาบง ตอบค าถามทุกค าถามพอเป็นที่เข้าใจของทุกคน 

ผอ.กองช่าง    เสริมความเข้าใจงานกองช่างพอสมควร 

ประธานฯ   ไม่มีผู้ใดเสนออีก ขอปิดประชุม 
 
                      ปิดประชุมเวลา   13.30 น. 
 
 

  ลงชื่อ  
                                                         (นายสมชาย วิมลโสภารัตน์) 
                                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมตาบง 
                                                           13 พฤษภาคม 2562 
 
 
       ลงชื่อ                                                                 ลงชื่อ 
             (นายจ าปา  วังคีรี)                                                     (นายวิไล  พรหมพิทักษ์) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 วันที่        วันที่ 
 
      ลงชื่อ        
              (นายปริญญา  สีไสลา) 
   กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
         วันที่                            
 

                                       ลงชื่อ 
                                                                                       (นายไพบูลย์  กล้ากสิการณ์) 
                                                                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมตาบง 
         วันที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


